

Số: /SGTVT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2018

V/v Chấn chỉnh hoạt động đón, trả khách  
các tuyến cố định trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Bắc Giang, Bình Định, Quảng Ngãi;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định (thuộc tỉnh Tây Ninh và các tỉnh có liên quan);
- Thanh tra Giao thông vận tải Tây Ninh.

Thực hiện quy định về đón, trả khách của các tuyến cố định, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đã triển khai lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, sơn kẻ vạch tại các vị trí trên hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn gửi các Sở Giao thông vận tải để phối hợp và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định biết để thực hiện (Thông báo số 84/TB-SGTVT ngày 26/7/2017 và Thông báo số 121/TB-SGTVT ngày 16/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh; tổng cộng có 31 vị trí đã công bố).

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số đơn vị vận tải và báo cáo của Lực lượng thanh tra Giao thông vận tải, hiện nay có một số đơn vị tự ý lập trạm đón, trả khách không đúng nơi, đúng vị trí quy định. Qua công tác kiểm tra, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh phát hiện một số trường hợp sai phạm trong hoạt động đón, trả khách tuyến cố định, cụ thể như sau:

-Một số đơn vị vận tải đang khai thác tuyến cố định (nhất là trên địa bàn huyện Tân Châu đi các địa phương khác với hành trình chạy xe xuất phát và kết thúc tại Bến xe Tân Châu) nhưng có hành vi tự ý lập “Điểm đón khách” tại khu vực Kà Tum (xã Tân Đông), khu vực xã Tân Hà, khu vực Thị trấn Tân Châu (gần Bến xe Tân Châu) hoặc đưa xe “**Tuyến cố định**” đến những vị trí này và trên một số tuyến đường khác để đón, rước khách (không sử dụng xe trung chuyển theo quy định), treo bảng quảng cáo hoạt động của tuyến không được chấp thuận,... Những vị trí này không nằm trên hành trình chạy xe được công bố hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền lắp đặt biển báo “Điểm đón, trả khách tuyến cố định”.

-Một số đơn vị vận tải hoạt động tuyến cố định tại Bến xe Tây Ninh (nhất là tuyến đi Bình Định, Bắc Giang) có hành vi đưa phương tiện đến đón khách trên những tuyến đường không nằm trên hành trình chạy xe hoặc tại những vị trí chưa được công bố (chạy sai hành trình, hoạt động đón khách không đúng nơi quy định).

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các Sở Giao thông vận tải có liên quan và các đơn vị vận tải như sau:

1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Bắc Giang, Bình Định, Quảng Ngãi có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các đơn vị vận tải thuộc địa phương quản lý, yêu cầu đơn vị chấp hành biểu đồ chạy xe, hoạt động đúng hành trình và đón, trả khách đúng nơi quy định.

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm hành trình chạy xe; đón, trả khách đúng quy định. Sử dụng xe trung chuyển để vận chuyển hành khách đến bến xe, điểm đón, trả khách trên hành trình tuyến được công bố hoặc ngược lại. Không xây dựng hoặc lập “Trạm đón khách” không đúng vị trí hoặc không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không đưa xe tuyến cố định đón, trả khách trên những tuyến đường không có trong hành trình chạy xe.

3. Những đơn vị vận tải có hoạt động của Đại lý bán vé phải chấp hành quy định tại Điều 58 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

4. Đối với lực lượng Thanh tra Sở:

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đang khảo sát để lắp đặt bổ sung biển báo “Điểm đón, trả khách tuyến cố định” trên một số tuyến đường: ĐT. 785 từ trị trấn Tân Châu đến Kà Tum (Tân Đông) và đường Kà Tum-Tân Hà, đường ĐT. 786 và một số tuyến khác,.... Trong thời gian này, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh giao cho lực lượng Thanh tra Sở có biện pháp nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị chấm dứt hoạt động đối với những “Trạm đón khách” tự ý thành lập không đúng quy định; nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm hành chính những trường hợp đưa xe tuyến cố định đón, trả khách trên những tuyến đường không có trong hành trình chạy xe hoặc tại những vị trí chưa được công bố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải để xem xét. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh có liên quan phối hợp chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, PQLVT-PTNL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**